

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

อัปเดตล่าสุด: 06/02/2023

พวกเราที่ Degreed, Inc. (“Degreed”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

มุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

เราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยและมั่นคง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดนโยบายด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ การใช้งาน การเก็บรักษา การเปิดเผย และการคุ้มครอง รวมถึงหลักปฏิบัติที่จะใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าเยี่ยมชม หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการเปิดเผยอันเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Degreed.com (รวมเรียกว่า “ไซต์”) และฟังก์ชันการทำงานที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น ช่องทางโซเชียลมีเดีย อีเมล งานกิจกรรม แบบฟอร์ม และโฆษณาที่แสดง (“บริการ”) ที่เป็นของ Degreed

เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์อยู่ในไซต์นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ การใช้งาน การเก็บรักษา การเปิดเผยอันมีผลกับผู้ใช้อุปกรณ์ Degreed หรือ LearnIn

ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

เมื่อคุณเข้าชมไซต์และใช้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อม หรืออาจมีความเชื่อมโยงกับคุณหรือครอบครัวของคุณอย่างสมเหตุสมผล เช่น ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ ชื่อในโซเชียลมีเดีย หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลการชำระเงิน (หากคุณลงทะเบียนงานกิจกรรมแบบชำระเงินที่เราดำเนินการ)

เราอาจได้รับข้อมูลอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับคุณหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ไซต์หรือบริการของเรา ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ที่อยู่ IP, ประเภทของอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ, ประเภทของเบราว์เซอร์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ

เราใช้วิธีใดในการรับข้อมูลจากคุณ

<p>ผู้ให้บริการผู้ใช้</p>	<p>ไซต์และบริการของเราบางส่วนอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้กับเราโดยสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการติดต่อที่คุณมอบให้เพื่อขอตัวอย่างสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อลงทะเบียนงานกิจกรรมที่จัดโดย Degreed หรือองค์กรพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อกรอกเว็บฟอร์มใด ๆ บนไซต์ของเรา เพื่อตอบกลับแบบสำรวจ เพื่อมีส่วนร่วมกับเราในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากคุณเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลของตนเองให้กับเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการฟีเจอร์หรือมอบบริการที่คุณเสาะหาให้ได้ อาทิเช่น เราอาจไม่สามารถลงทะเบียนคุณในงานกิจกรรมหากคุณไม่มอบชื่อของตนเองให้กับเรา</p> <p>โปรดทราบว่าหากคุณมอบข้อมูลของบุคคลอื่นให้กับเรา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลดังกล่าวแก่เรา</p>
<p>ผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม</p>	<p>ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลจากองค์กรของคุณหรือผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สามอื่น เชื่อถือได้เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสมัครใช้บริการอันหนึ่งอันใดของของเรา หรือเพื่ออัปเดตหรือเสริมข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้หรือที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ทางธุรกิจโดยใช้บริการของบุคคลที่สาม อย่าง ZoomInfo และ HubSpot กฎหมายที่บังคับใช้อาจกำหนดว่าคุณต้องอนุญาตให้บุคคลที่สามแบ่งปันข้อมูลนั้นๆ กับเราก่อน เราจึงจะรับข้อมูลนั้นได้ Degreed จะไม่ยอมรับข้อมูลซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการเปิดเผยอย่างไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเด็ดขาด</p>

<p>เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ</p>	<p>ไซต์และบริการของเราบางส่วนอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้กับเราโดยสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการติดต่อที่คุณมอบให้เพื่อขอตัวอย่างสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อลงทะเบียนงานกิจกรรมที่จัดโดย Degreed หรือองค์กรพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อกรอกเว็บฟอร์มใด ๆ บนไซต์ของเรา เพื่อตอบกลับแบบสำรวจ</p> <p>เพื่อมีส่วนร่วมกับเราในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา</p> <p>หากคุณเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลของตนเองให้กับเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการฟีเจอร์หรือมอบบริการที่คุณเสาะหาให้ได้ อาทิเช่น</p> <p>เราอาจไม่สามารถลงทะเบียนคุณในงานกิจกรรมหากคุณไม่มอบชื่อของตนเองให้กับเรา</p> <p>โปรดทราบว่าหากคุณมอบข้อมูลของบุคคลอื่นให้กับเรา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลดังกล่าวแก่เรา</p>
-------------------------------	--

หากคุณมอบข้อมูลของบุคคลอื่นให้กับเรา
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลดังกล่าวแก่เรา

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอย่างไรบ้าง

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

<p>เว็บไซต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเลือกดู โดยปรับแต่งไซต์ของเราให้เหมาะสมกับคุณ • เพื่อแก้ไขปัญหาการเรนเดอร์ ปัญหาการทำงานของไซต์ และแก้ไขจุดบกพร่องในไซต์ของเรา • เพื่อรวบรวมข้อมูลการอ้างอิงไซต์สำหรับติดตามผลสำเร็จจากการรวมผสานและกระบวนการอ้างอิงของเรา
-----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทั่วไป รวมถึงแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของเรา เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมในช่วงเวลาที่กำหนด และประเภทของอุปกรณ์ที่ผู้เข้าชมใช้งาน
<p>การตลาดและการสื่อสาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อปรับแต่งโฆษณาดิจิทัลและโฆษณาแบบชำระเงินให้เหมาะกับผู้ใช้ จะได้ตรวจสอบได้ว่าแคมเปญโฆษณาของเราประสบความสำเร็จหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น • เพื่อส่งข้อมูลหรือเนื้อหาของ Degreeed ที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจให้แก่คุณผ่านทางอีเมลหรือสื่อส่งเสริมการขายอื่นๆ • เพื่อโปรโมตการใช้บริการของเรา และแบ่งปันเนื้อหาด้านการส่งเสริมการขายและด้านข้อมูลในวิธีที่สอดคล้องกับการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ • เพื่อลงทะเบียนงานกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมให้กับคุณ • เพื่อส่งข้อมูลให้กับคุณเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงนโยบายคุกกี้) หรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ • เพื่อตอบคำถามของคุณ หากคุณเลือกที่จะติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมลหรือเว็บฟอรัม
<p>การรายงานและการวิเคราะห์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อสร้างข้อมูลรวบรวมยอดสำหรับวิเคราะห์และปรับปรุงไซต์บริการ และเนื้อหาของเรา • เพื่อสร้างรายงานรวบรวมยอดสำหรับใช้งานภายใน หรือนำเสนอข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้และลูกค้าของเราให้กับลูกค้าหรือบริษัทอื่นๆ ข้อมูลนี้จะไม่ใช่เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง และจะใช้เพียงเพื่อแบ่งปันบนพื้นฐานของผู้ใช้โดยรวมและไม่ระบุตัวตนเท่านั้น
<p>การเรียกเก็บเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเรียกเก็บและรับเงินจากคุณเมื่อมีการใช้งานบริการของเรา

<p>ทางกฎหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ปัญหาด้านความปลอดภัย และการละเมิด
------------------	---

โดยทั่วไป

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามวัตถุประสงค์ที่เราอธิบายให้คุณทราบเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากได้รับอนุญาตหรือเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราอธิบายไว้ให้คุณทราบ

หลักทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หลักทางกฎหมายในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทอันเฉพาะเจาะจงต่อการรวบรวมของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเฉพาะในกรณีที่การประมวลผลเป็นไปตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม และไม่ถูกลบล้างโดยสิทธิของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายบังคับใช้กำหนดหลักทางกฎหมายอันเฉพาะเจาะจงสำหรับการรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร

โดยที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ

หรือได้รับความยินยอมเมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาของคุณ

หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการทำสัญญาดังกล่าว ในบางกรณี

เราอาจมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

หรืออาจต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น

หากเรากระทำโดยอาศัยผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

การกระทำนี้จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการประมวลผลที่ระบุไว้ข้างต้น

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร

Degreed จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม เว้นแต่ในสถานการณ์อันจำกัดบางประเภท และเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

<p>พันธมิตรและผู้ให้บริการ</p>	<p>เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ปรึกษามีอาชีพหรือตัวแทนที่เชื่อถือได้เพื่ออำนวยความสะดวกพวกเขาเหล่านั้นในการมอบบริการให้กับเรา ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ การให้คำปรึกษาและการตรวจตราที่เกี่ยวข้องกับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบ การประสานงานกิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา</p> <p>เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรและบริษัทในเครือตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลอื่น</p> <p>หากเราพิจารณาแล้วว่ามีจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้</p> <p>เมื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่ถูกลบล้างโดยสิทธิ์ของคุณ</p>
<p>รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย รวมถึงเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานทางรัฐบาล ศาล หรือบุคคลที่สามอื่นๆ</p> <p>หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าการใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา</p> <p>ปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือของผู้อื่น ตรวจสอบการฉ้อโกง หรือปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย</p>

<p>โซเชียมมีเดียและการส่งข้อความ</p>	<p>คุณอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกระดานข้อความ แอปพลิเคชันสำหรับแชต หน้าโปรไฟล์ บล็อก และบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงผ่านการมีส่วนร่วมในช่องทางโซเชียมมีเดียของเรา โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้อาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจเข้าถึงได้โดยผู้ใช้อื่นๆ และ/หรือสาธารณชน การใช้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริการเหล่านี้จะกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการนั้นๆ</p>
<p>งานกิจกรรมขององค์กร</p>	<p>หากเรา (หรือทรัพย์สินของเรา) ถูกซื้อไปโดยบริษัทอื่น ไม่ว่าจะโดยการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การล้มละลาย หรืออื่นๆ บริษัทนั้นจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ Degreed รวบรวมผ่านไซต์และบริการ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและ/หรือการประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา ถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตัวเลือกที่คุณอาจได้รับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง</p>
<p>ด้วยความยินยอมจากคุณ</p>	<p>อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณยินยอมแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การเข้าร่วมงานกิจกรรมที่มีพันธมิตรเป็นผู้ร่วมสนับสนุน</p>
<p>ลูกพี่ของบุคคลที่สาม</p>	<p>ในกรณีที่ Degreed ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามซึ่งตั้งค่าคุกกี้ก็อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยคุกกี้ของพวกเขาเหล่านั้น โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม</p>

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขตแดน

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลในต่างประเทศจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เราใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

ซึ่งส่วนใหญ่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในต่างประเทศ

เราอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อดำเนินการเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้กับเราในอนาคต

ในกรณีที่มีการโอนถ่ายข้อมูลของคุณระหว่าง Degreed และบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม เราจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงได้รับการคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร

ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการการยุโรป

(สำหรับข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป)

รวมถึงภาคผนวกของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศไปยังข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (สำหรับข้อมูลในสหราชอาณาจักร)

ซึ่งกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรต้องได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและ/หรือสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ เรายังอาจอาศัยกลไกอื่นที่เหมาะสมตามกฎหมายใช้บังคับในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น

การตัดสินใจที่เพียงพอจากหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบางประเทศหรือดินแดน

คุณจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของตนเองอย่างไร

คุณสามารถเลือกไม่ส่งมอบข้อมูลอันใดอันหนึ่งให้กับเราได้

แต่คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในบริการของเรา

- หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางอีเมลจากเรามากเกินไป คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมได้โดยใช้กลไกยกเลิกการสมัครที่อยู่ในส่วนท้ายของอีเมลที่คุณได้รับ
โปรดทราบว่า คุณอาจยังได้รับข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการด้านไซเบอร์และบริการจากเรา รวมถึงการยืนยันการดูแลระบบ การยืนยันคำสั่งซื้อ การอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา และประกาศเกี่ยวกับนโยบายของเรา
- สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีคล้ายกันอื่นๆ เบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้งานอาจอนุญาตให้คุณควบคุมคุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องประเภทอื่นๆ ได้

อุปกรณ์ไร้สายของคุณยังอาจอนุญาตให้คุณควบคุมว่าจะรวบรวมและแบ่งปันตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นๆ หรือไม่ คุณสามารถจัดการคุกกี้ของ Degreed ผ่านเครื่องมือ Osano Cookie Consent ที่ด้านล่างขวาในเว็บไซต์ของเรา
โปรดอ่าน**ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้**เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมคุกกี้

ข้อมูลของคุณจะจัดเก็บไว้ยาวนานแค่ไหน

Degreed จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งหมายความว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ไว้ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ ประเภทของข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเว็บไซต์ของเราไว้ไม่เกิน 3 ปี

ผู้ใช้สามารถยื่นคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@degreed.com

คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (รวมเรียกว่า "คุกกี้") เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรดอ่าน**ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้**เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ รวมถึงสาเหตุ และวิธีการควบคุมคุกกี้

เราจะรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลให้กับ Degreed เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการคุ้มครองจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต Degreed ใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูล ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เหมาะสม การริเริ่มดำเนินการในการฝึกอบรมและความตระหนักรู้ การควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัย และวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Degreed ยังใช้เครื่องมือเข้ารหัสที่ได้มาตรฐาน เช่น SSL (Secure Socket Layer) เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความปลอดภัย

เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

ไซต์และบริการของเรามีไว้สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไซต์และบริการของเรา รวมทั้งเนื้อหาที่แสดงไว้ในนั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลเหล่านี้ หากเราพบว่าได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นๆ ออก หากคุณมั่นใจว่าเรามีข้อมูลจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มนี้ ให้ติดต่อเราที่ privacy@degreed.com

หมายเหตุสำหรับพลเมืองสหภาพยุโรป

หากผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร (รวมเรียกว่า "ผู้ใช้ในยุโรป") เข้าถึง หรือใช้ไซต์หรือบริการของเรา Degreed จะเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เหล่านั้น และเราจะดำเนินการใดๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ใช้ในยุโรปมีสิทธิในการคุ้มครองข้อมูล สิทธิเหล่านี้ได้แก่

- สิทธิในการเข้าถึง: สิทธิในการได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- สิทธิในการแก้ไข: สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
- สิทธิในการลบข้อมูล: สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
- สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล:* สิทธิในการย้าย ทำสำเนา หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- สิทธิในการจำกัดการประมวลผล:
สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล:
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม:
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราดำเนินการดังกล่าวโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ

หากต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเราที่ privacy@degreed.com

โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลอันเฉพาะเจาะจงจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอ

หากเราไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้อย่างพึงพอใจ

คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของตนเองได้โดยไปที่

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en, โทรศัพท์ +32 2 299 11 11
หรือเขียนจดหมายไปที่ Directorate-General for Justice and Consumers | European
Commission at 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยไปที่
<https://ico.org.uk/global/contact-us/>, โทรศัพท์ +44 (0) 303 123 1113
หรือเขียนจดหมายไปที่ Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane,
Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

หมายเหตุสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียและเวอร์จิเนีย

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียหรือเวอร์จิเนีย ข้อมูลต่อไปนี้มีผลกับคุณ
และเป็นส่วนเสริมข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนตัวนี้ในบริเวณอื่น

ข้อมูลที่เรารวบรวมและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านี้
นเอาไว้แล้ว โปรดดูหัวข้อ "เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง" และ
"เราใช้วิธีใดในการรับข้อมูลจากคุณ" ที่อยู่ด้านบน
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราได้รวบรวมข้อมูลต่อไปนีเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- **ตัวระบุ:** ตัวอย่างได้แก่ ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ ชื่อในโซเชียลมีเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ IP (อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล)
ตลอดจนชื่อผู้ใช้หรือชื่อหน้าจอบัญชี และตัวระบุออนไลน์อื่นๆ
เราได้รับข้อมูลนี้เมื่อคุณมอบข้อมูลดังกล่าวกับเรา
หรือได้รับโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา
- **ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ:** ตัวอย่างได้แก่
ประเภทของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราว์เซอร์
และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ
เราได้รับข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา
- **ข้อมูลทางประชากร:** ซึ่งรวมถึงข้อมูล เช่น อายุและเพศ
เราได้รับข้อมูลนี้เมื่อคุณมอบข้อมูลดังกล่าวกับเรา
หรือได้รับโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา
- **ข้อมูลทางการค้า:** ซึ่งรวมถึงบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหรือพิจารณา
และประวัติการบริโภคอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถจัดหาฟังก์ชันทางเทคนิค พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
รวมถึงวิเคราะห์การใช้งานของคุณ เราได้รับข้อมูลนี้จากคุณโดยตรง
หรือได้รับโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา

- ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์: ตัวอย่างได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ รหัสไปรษณีย์ และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วไป (ตามที่อยู่ IP ของคุณ) เราได้รับข้อมูลนี้เมื่อคุณมอบข้อมูลดังกล่าวกับเรา หรือได้รับโดยอัตโนมัติระหว่างที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ โดยอัตโนมัติจากการใช้บริการของเรา และจากผู้ที่ให้ข้อมูลบุคคลที่สามบางแห่งตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "เราใช้วิธีใดในการรับข้อมูลจากคุณ" ที่อยู่ด้านบน

เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการค้าตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอย่างไรบ้าง" ที่อยู่ด้านบน เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ หรือตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร" ที่อยู่ด้านบน

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

- ตัวระบุ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ข้อมูลทางประชากร
- ข้อมูลทางการค้า
- ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม

เราอนุญาตให้พันธมิตรด้านการโฆษณาและการวิเคราะห์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามบางรายรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านบริการของเราเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น รวมถึงเพื่อการวัดผลและการวิเคราะห์แคมเปญโฆษณา โปรดดูหัวข้อ

"คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของตนเองอย่างไร"

ที่อยู่ด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หรือเพื่อไม่เข้าร่วมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการในฐานะผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียหรือเวอร์จิเนีย

สิทธิเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงบางประการ เช่น

กรอบเวลาและข้อจำกัดตามกฎหมายท้องถิ่นแต่ละฉบับ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้หากมีผลบังคับใช้

- สิทธิในการเข้าถึง:
คุณมีสิทธิที่จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลอันเฉพาะเจาะจงที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ และเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
- สิทธิในการลบ: คุณมีสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- สิทธิในการไม่เข้าร่วม:
คุณมีสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ตามที่กำหนดโดยกฎหมายบังคับใช้ของแต่ละรัฐ
- สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล:
คุณมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในรูปแบบพร้อมใช้งานที่โอนย้ายได้ และเป็นไปตามขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคนิค ซึ่งทำให้คุณส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นที่คุณเลือกได้

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียหรือเวอร์จิเนีย คุณยังก็มีสิทธิในการแก้ไขอีกด้วย ซึ่งหมายถึงสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องในท้ายที่สุด โดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลส่วนตัวและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ท้ายสุด หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียหรือเวอร์จิเนีย คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่การตัดสินใจนั้นก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ

หากคุณเลือกที่จะใช้สิทธิใดๆ ก็ตามของตนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Degreed จะปฏิบัติต่อคุณเช่นเดียวกับผู้ใช้รายอื่นๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การใช้สิทธิของคุณจะไม่มีโทษทัณฑ์ใดๆ หากต้องการใช้สิทธิใดๆ เหล่านี้ โปรดส่งอีเมลมาที่ privacy@degreed.com

หรือส่งจดหมายถึงเราตามที่อยู่จริงที่ระบุไว้ในหัวข้อรายละเอียดการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง คุณสามารถแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคำขอเหล่านี้ในนามของคุณ โดยที่เราอาจกำหนดให้ส่งคำขอผ่านที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ และอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณและ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของคุณ

คุณมีสิทธิขอทราบรายละเอียดบางอย่างที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลที่สามเหล่านั้น หากต้องการส่งคำขอ ให้ส่งอีเมลไปที่ privacy@degreed.com

เนื่องจากยังไม่มีมาตรการร่วมกันเกี่ยวกับวิธีตีความสัญญาณห้ามติดตาม (Do Not Track) เราจึงไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตาม" ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เราได้มอบตัวเลือกไม่เข้าร่วมในการใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อส่งโฆษณาตามความสนใจให้กับคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

หมายเหตุสำหรับผู้พำนักอาศัยในออสเตรเลีย

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในออสเตรเลียและมีข้อร้องเรียน

คุณสามารถส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำออสเตรเลีย ("OAIC") โดยสามารถติดต่อ OAIC ได้โดยไปที่ www.oaic.gov.au, ส่งต่ออีเมลไปยัง enquiries@oaic.gov.au, โทรศัพท์ 1300 363 992 หรือเขียนจดหมายถึง OAIC ที่ GPO Box 5218, Sydney NSW 2001

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ในบราซิล

หากผู้ใช้ที่อยู่ในบราซิล (รวมเรียกว่า "ผู้ใช้ชาวบราซิล") เข้าถึง หรือใช้ไซต์หรือบริการของเรา Degreed จะเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เหล่านั้น และเราจะดำเนินการใดๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราได้อธิบายวัตถุประสงค์ รูปแบบ และระยะเวลาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันข้อมูล

ผู้ใช้ชาวบราซิลมีสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลบางประการ สิทธิเหล่านี้ได้แก่

- การยืนยันว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
- การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล
- การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย
- การไม่เปิดเผยตัวตน การปิดกั้น หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- การพกพาข้อมูล
- การนำข้อมูลส่วนบุคคลออก
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
- การถอนความยินยอม

หากต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเราที่ privacy@degreed.com

โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลอันเฉพาะเจาะจงจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอ

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อไซต์หรือบริการของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบในลักษณะที่เหมาะสม
และจะโพสต์หมายเลขเวอร์ชันใหม่ในช่วงต้นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ซึ่งจะประกอบด้วยวันที่ (ปีและเดือน) ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้าย
เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อใด

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน
หรือข้อเรียกร้องใดๆ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

อีเมล: privacy@degreed.com

ที่อยู่: 4305 Hacienda Drive Suite 300 Pleasanton, CA 94588

โทรศัพท์: 1-800-311-7061

คุณสามารถติดต่อ Victor Neamt ผู้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Degreed ได้ที่
privacy@degreed.com

เราพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ และขอขอบคุณที่ทำธุรกิจกับเรา

หากคุณยังมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของตนเอง